



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thảo luận về dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)



Đại biểu Bùi Quốc Phòng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tại hội trường.

Bắt đầu tuần làm việc thứ hai tại kỳ họp thứ tám, sáng ngày 28/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Đa số các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội đều tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu,

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Ngày 28/10, tổ giám sát số 2, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Thành ủy Thái Bình, xã Phú Xuân

và phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban và cơ sở liên quan.

(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH

Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trang thiết bị y tế

Chiều ngày 28/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị y tế giai đoạn 2016 - 2019 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC).

CDC được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị: Trung tâm

Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. Ngay sau khi thành lập, các trang thiết bị y tế của 4 đơn vị

(Xem tiếp trang 4)
THU HOÀI

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Giang sinh năm 1944, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Do tuổi cao, sức yếu, hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị nhiễm chất độc da cam nên gia đình không có điều kiện cải tạo nhà ở đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Hội CCB tỉnh đã trích quỹ "Nghĩa tình đồng đội" hỗ trợ gia đình CCB Nguyễn Văn Giang 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố rộng 68m² đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, tổng kinh phí xây dựng 176 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của Hội CCB tỉnh, gia đình còn nhận được sự giúp đỡ tích cực của anh em họ hàng, bạn bè, đồng chí đồng đội.

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội do Hội CCB tỉnh tổ chức vừa qua, CCB Nguyễn Văn Giang còn nhận được nhiều phần quà ý nghĩa của Hội CCB huyện Tiên Hải, Hội CCB xã Đông Cơ và các đoàn thể địa phương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của các cấp hội CCB chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

ĐÓ HA

(Đài TTTH Tiên Hải)

TIẾN HẢI Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh



Sản xuất đồ sứ gia dụng tại Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hâu (Tiến Hải).

Từ năm 2015 đến nay, UBND huyện Tiên Hải đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư mở 2 lớp đào tạo quản trị doanh nghiệp cho 40 học viên là cán bộ quản lý các doanh nghiệp. Chủ động tổ chức 3 hội chợ thương mại tại huyện và tham gia 2 hội chợ quốc tế đồng bằng sông Hồng tại thành phố nhằm giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của huyện với các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) mở 5 lớp đào tạo nghề may cho 200 lao động tại các xã và 6 lớp đào tạo sửa chữa máy nông nghiệp cho 180 học viên. Ngoài ra, bằng các nguồn vốn khuyến công, khuyến thương, sự nghiệp khoa học đã hỗ trợ chuyển giao công nghệ và đào tạo lao động cho 4 doanh nghiệp. Chỉ đạo các ngành chuyên môn thường xuyên khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

PHI AN NH

VŨ THƯ Bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng giảm

Theo thống kê của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư, tính đến ngày 26/10, toàn huyện có 17 xã thị, trấn công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi; có 4 xã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh, hiện đang làm thủ tục để nghị tỉnh, huyện công bố và công nhận hết dịch.

Qua phân tích diễn biến dịch cho thấy tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện đã và đang có chiều hướng giảm cả về số xã, số hộ phát sinh dịch, số lợn phải tiêu hủy do dịch bệnh. Tuy nhiên, đây là dịch bệnh mới, lần đầu tiên xuất hiện nên huyện Vũ Thư vẫn khuyến cáo các địa phương, hộ chăn nuôi tiếp tục phòng, chống, không được chủ quan trước bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đặc biệt, người chăn nuôi lợn không nên tái đàn vào thời điểm này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Thay vào đó, chuyển đổi vật nuôi khác phù hợp để tăng thu nhập cũng như bù đắp sản lượng thực phẩm bị thiếu hụt, đáp ứng nhu cầu và góp phần ổn định thị trường dịp cuối năm.

TIẾN DUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào

Sáng ngày 27/10, Hội Truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của hội (30/10/1949 - 30/10/2019).

Hiện nay, Hội Truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Thái Bình đã tập hợp, thu hút hơn 3.000 hội viên tham gia. Trong những năm tháng kháng chiến, nhiều hội viên đã lập chiến công hiển hách, được nước bạn Lào trao tặng nhiều huân chương, huy chương các loại. Trở về với đời thường, các hội viên Hội Truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Thái Bình tích cực phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác "Đến ơn đáp nghĩa", tri ân những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì mối quan hệ giữa hai nước. Hội viên nhiệt tình giúp đỡ các lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh về nơi ăn, chỗ ở, hỗ trợ một phần kinh phí học tập, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của Hội, trao quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao kỷ niệm chương của Hội cho các đồng chí lãnh đạo và các hội viên có nhiều đóng góp trong quá trình công tác và xây dựng tổ chức hội.

TIẾN DAT

100% học viên tốt nghiệp lớp đào tạo sĩ quan dự bị năm 2019

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức lễ tốt nghiệp lớp đào tạo sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành năm 2019.

Lớp học có 70 học viên là sĩ quan dự bị hạng 1 của các đơn vị dự bị động viên trong toàn tỉnh. Sau 3 tháng huấn luyện tập trung, các học viên đã được nghiên cứu các khối kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn; công tác đảng, công tác chính trị; những vấn đề cơ bản và giải pháp phòng, chống tham nhũng. Khối kiến thức quân sự cơ bản tập trung vào các nội dung: điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, địa hình quân sự, một số luật, pháp lệnh về quân sự, quốc phòng - an ninh; một số nội dung về chuyên ngành như kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành...

Kết thúc khóa học, 100% học viên được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp và được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị. 20 học viên có thành tích xuất sắc được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

VĂN DUNG
(Bộ CHQS tỉnh)

Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế

(Xem trang 2)



Mô hình nuôi ong lấy mật và trồng cây ăn quả của anh Bùi Quang Triều (xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) cho thu lãi hơn 400 triệu đồng/năm.

Giải pháp "kích cầu" bảo hiểm xã hội tự nguyện

(Xem trang 3)